



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ.๒๕๖๕ (Retreat)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เห็นถึงความสำคัญกับมาตรฐานการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ การศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่าย ซึ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เครือข่ายประกัน คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย (คปภ.) ได้ปรับปรุงรายละเอียดการปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ การศึกษาภายในทั้ง ๓ ระดับให้สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ กำแพงเพชรจึงกำหนดดำเนินการ ดังนี้ ๑) ทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้กับผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ที่มีอายุครบ ๒ ปี พิจารณาการทบทวนผู้ประเมินระดับหลักสูตร รหัสระหว่าง PR๐๐๐๑ - PR๐๗๓๓ และระดับคณะและสถาบัน รหัสระหว่าง UR๐๐๐๑ - UR๐๒๓๔ ๒) ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และ ๓) สำหรับผู้ ประเมินที่ผ่านการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ณ มหาวิทยาลัยใน เครือข่ายที่ครบรอบระยะเวลา ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมสร้างทักษะการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แนวปฏิบัติของการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะและสถาบันที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้การ ดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดการพัฒนา อย่างต่อเนื่อง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เรื่อง รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร พ.ศ.๒๕๖๕ ที่มีคุณสมบัติผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตร ดังเอกสารแนบท้ายประกาศ ๑ และระดับคณะและสถาบัน ดังเอกสารแนบท้าย ประกาศ ๒

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรียานุช พรหมภาสิต)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

Signature Code : F+swgKfFy&greFcNLNL